

## BÁO CÁO

Công tác dân vận 6 tháng đầu năm,  
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

-----

### Phần thứ nhất

### Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019

#### I. Tình hình nhân dân

##### 1. Tình hình chung

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt **7.973** tỷ đồng, tăng **17,7%** so với cùng kỳ năm 2018, đạt **40,4%** dự toán năm; tình hình tâm trạng và đời sống của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

##### *Một số hoạt động có tác động tích cực đến công tác dân vận*

- Các cấp ủy, chính quyền, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số<sup>1</sup>,...; tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng - Mừng Xuân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm.

- Cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (7/1989-7/2019); chú trọng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tri ân,... các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển tỉnh nhà.

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư; các dự án trọng điểm được quan tâm đầu tư và triển khai thực hiện đã và đang giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn tỉnh<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức tặng quà của Chủ tịch Nước, của tỉnh cho người có công với nước với tổng số tiền **12.691.000.000** đồng. Tổng số đối tượng được nhận tiền quà tặng của tỉnh là **80.546** người, với tổng số tiền **22.757.200.000** đồng;....

<sup>2</sup> Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có **47** dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là **14.049** tỷ đồng; đã giải quyết việc làm cho **22.254** lao động.

### **Một số vấn đề cần quan tâm**

- Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một số doanh nghiệp vẫn còn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động<sup>3</sup>.

- Việc người dân tập trung đông người khiếu kiện vẫn còn xảy ra tại một số địa phương<sup>4</sup>.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt vẫn chưa được khắc phục<sup>5</sup>.

- Một số vấn đề khác nhân dân lo lắng, quan tâm, như: Tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm xuất hiện tại một số địa phương<sup>6</sup>; ngư dân hành nghề trên biển bị tàu nước ngoài bắt giữ, đâm chìm gây thiệt hại về người và tài sản<sup>7</sup>; tai nạn đuối nước<sup>8</sup>, tai nạn giao thông đường bộ vẫn tiếp tục gia tăng<sup>9</sup>; tình trạng tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp về chậm giải quyết tiền lương, thưởng vẫn còn tái diễn<sup>10</sup>; vụ việc lập danh sách thương binh "ảo" để chiếm đoạt tiền chế độ chính sách trong nhiều năm liền trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi;....

## **2. Tình hình dân tộc, tôn giáo**

### **2.1 Tình hình dân tộc**

Tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào vùng dân tộc nhìn chung ổn định. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, nhất là công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chính sách phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019, đảm bảo kịp thời việc cung ứng hàng hóa dịch vụ cho bà con trong dịp trước, trong và sau Tết. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần giữ gìn và tôn vinh nét đẹp văn

<sup>3</sup> Tính lũy kế đến ngày 30/4/2019, tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên của 540 đơn vị, doanh nghiệp là 72.195.657.769 đồng. Một số doanh nghiệp nợ: Công ty CP tổng hợp Việt Phú; Công ty CP phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi; Công ty CP 20/7 Quảng Ngãi; Công ty CP LICOGI; Công ty CP xây dựng 25; Công ty TNHH Chế biến Thủy hải sản Bình Dung; Công ty TNHH Minh Tuấn;....

<sup>4</sup> Tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (chợ, Đồn Biên phòng, UBND xã) phát hiện có khoảng 3.000 tờ rơi với nội dung Nhân dân Sa Huỳnh yêu cầu trả lại sản vận động. Các công dân ở Tổ 23, phường Quảng Phú tụ tập chặn đường không cho xe lưu thông vào Khu công nghiệp Quảng Phú do bức xúc việc gây ô nhiễm môi trường của Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Quảng Phú và một số nhà máy chế biến thủy sản.

<sup>5</sup> Bãi rác Đồng Nà (Xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi), rác thải sinh hoạt người dân tùy tiện vứt dọc Quốc lộ 1A, nhất là khu vực qua địa bàn huyện Tư Nghĩa;....

<sup>6</sup> Dịch bệnh lở mông long móng, tụ huyết trùng xảy ra Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Bình Sơn, Mộ Đức và Sơn Tây với 955 con lợn, 509 con trâu bò; bệnh cúm gia cầm làm chết và tiêu hủy 21.100 con gà.

<sup>7</sup> Xảy ra 02 vụ/02 tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm; 01 vụ/01 tàu/08 ngư dân bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ.

<sup>8</sup> Có 06 người chết.

<sup>9</sup> Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 50 vụ, chết 52 người, bị thương 19 người.

<sup>10</sup> Công ty Chế biến lâm sản Việt Tiến ở KCN Quảng Phú; Công ty TNHH Millennium Furniture ở KCN VSip Quảng Ngãi.



hóa truyền thống của các dân tộc, thu hút đông đảo đồng bào tham gia; các lễ hội và tết cổ truyền của dân tộc được tổ chức theo đúng phong tục tập quán của đồng bào, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và ngày càng tiến bộ hơn. Tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh được giữ vững và ổn định; không có vụ việc gây rối trật tự xã hội, di cư tự do nào xảy ra.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông một số địa phương bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại và cuộc sống của người dân; tình trạng học sinh bỏ học sau Tết vẫn còn tái diễn<sup>11</sup>; số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm tỷ lệ cao<sup>12</sup>.

## 2.2 Tình hình tôn giáo

Tình hình hoạt động của các tôn giáo diễn ra bình thường theo đúng nghi thức tôn giáo, cơ bản tuân thủ pháp luật; các tín đồ tôn giáo tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại Lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - DL 2019 ở tỉnh Quảng Ngãi được các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức từ ngày 12 - 19/5/2019 trong không khí trang nghiêm theo nghi thức tôn giáo với nhiều hoạt động phong phú thu hút đông đảo chức sắc Tăng, Ni Phật giáo và nhân dân tham gia. Tuần lễ Phật đản tổ chức tại các địa phương trong tỉnh thực hiện đúng nội dung, chương trình, thời gian theo Thông bạch hướng dẫn của Hội đồng Trị sự GHPGVN và các nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; đảm bảo an toàn, không phát sinh phức tạp. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức thăm, tặng quà các cơ sở thờ tự, chúc tết, động viên các chức sắc, nhà tu hành nhân các ngày lễ trọng qua đó tạo sự cởi mở, gần gũi trong mối quan hệ với các tôn giáo.

Tuy nhiên, hiện tượng xin xăm, bói quẻ tại một số chùa của Phật giáo vẫn còn xảy ra (*nhất là vào dịp sau tết Nguyên đán*).

## II. Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019

### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy

Trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình tâm trạng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động, thường xuyên báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo,

<sup>11</sup> Địa phương một số huyện miền núi: Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà;....

<sup>12</sup> Tính đến cuối năm 2018, tổng số hộ nghèo của vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh là 19.633 hộ, chiếm tỷ lệ 31,43% và tổng số hộ cận nghèo là 8.058 hộ, chiếm tỷ lệ 12,9%.

chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phối hợp tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể như sau:

- Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt, thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong năm 2018 và định hướng nhiệm vụ trong năm 2019; trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của chức sắc tôn giáo; thăm hỏi, tặng quà để động viên chức sắc tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục có những đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh.

- Quyết định ban hành Đề án xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Làm việc và báo cáo với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông.

- Ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về *“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”*.

- *Chỉ đạo*

+ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tình trạng nợ lương, nợ đóng BHXH, trợ cấp thôi việc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Triển khai thực hiện công tác dân vận của các đơn vị quân đội năm 2019.

+ Hệ thống hóa các văn bản trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng, trùng tu, sửa chữa các công trình tôn giáo, công trình tín ngưỡng; các văn bản liên quan đến thủ tục, trình tự xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo.

+ Thông tin tuyên truyền Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2019 tại Việt Nam; theo dõi, nắm tình hình sinh hoạt, hoạt động của các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau thời gian tổ chức Đại lễ Vesak và Lễ Phật Đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019.



+ Triển khai thực hiện, sơ kết và tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo<sup>13</sup>.

+ Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2019. Họp trực báo giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, II/2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện công tác dân vận và Năm dân vận chính quyền<sup>14</sup>.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Dự án VSIP trên địa bàn xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh; Dự án Nâng cấp, Mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn<sup>15</sup>.

## **2. Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân**

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân. Việc tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy với Nhân dân ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, đồng thời tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

<sup>13</sup> Các công văn về việc: Hướng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019)....

Sơ kết: 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo. 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 13/3/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tệ nghi kỵ "Cầm đồ thuốc độc" trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. 05 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư....

Tổng kết: 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW về giúp đỡ Hội người mù Việt Nam gắn với thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 51....

<sup>14</sup> Công văn số 3477-CV/TU, ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và "Năm dân vận chính quyền" 2019.

<sup>15</sup> - Đối với Dự án Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ VSIP trên địa bàn thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh: Đến nay, Tổ Công tác đã hoàn thành nhiệm vụ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

- Đối với Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, Tổ Công tác đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều đợt tuyên truyền (mỗi đợt từ 02 đến 04 ngày) để thực hiện tuyên truyền, vận động đối với 61 hộ dân trong vùng dự án. Qua tuyên truyền, vận động, đến nay đa số các hộ dân đều thống nhất, đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, thực hiện tái định cư theo quy định (hiện nay còn lại 03 hộ). Vào ngày 23/5/2019, Tổ Công tác 766 và 944 đã tổ chức họp đánh giá những kết quả đã đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tại 02 dự án nêu trên.

Bí thư các cấp ủy đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực<sup>16</sup>. Qua tiếp xúc, đối thoại, bí thư cấp ủy đã ban hành 188 thông báo kết luận để chỉ đạo giải quyết các yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân<sup>17</sup>. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân<sup>18</sup>.

### 3. Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả. Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các địa phương tổ chức họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019<sup>19</sup>. Cùng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo<sup>20</sup>. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019; chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về thực hành dân chủ; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự; hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*", "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*".

<sup>16</sup> Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Phố Thạnh, huyện Đức Phổ để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn vấn đề xử lý rác thải tại Nhà máy MD (*dự kiến sẽ tiếp xúc, đối thoại trong thời gian đến*). Bí thư của 13/14 huyện, thành ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân tại 25 xã, phường, thị trấn (*địa phương tổ chức tiếp xúc, đối thoại nhiều nhất là Thành ủy, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Sơn Tây*); 122/184 bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân tại 163 thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, một số bí thư cấp ủy đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại chuyên đề để giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân (*Đức Phổ, Sơn Hà, Bình Sơn*).

<sup>17</sup> Tỷ lệ giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền ước đạt tỷ lệ 80%.

<sup>18</sup> Công văn số 3514-CV/TU, ngày 02/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu triển khai thực hiện.

<sup>19</sup> Đa số ban chỉ đạo các cấp đã ban hành kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

<sup>20</sup> Một số địa phương đã củng cố, kiện toàn: Sơn Tịnh, Bình Sơn, Đức Phổ, Tư Nghĩa,....



Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ gắn với việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về *nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp*. Các doanh nghiệp tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về *quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc*. Có **1.030/1.044** các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức (*đạt tỷ lệ 98,66%*); có **06/06** doanh nghiệp Nhà nước (*đạt tỷ lệ 100%*), **80/114** doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (*đạt tỷ lệ 70,18%*) tổ chức hội nghị người lao động, trong đó có **97/120** doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể (*đạt tỷ lệ 80,83%*). Qua đó, đã kịp thời xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, thỏa ước lao động tập thể, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp tham gia thảo luận những vấn đề trong nội bộ cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn đã tăng cường giám sát các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn; giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và các khoản đóng góp của nhân dân. Qua đó, các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu vi phạm được kiến nghị với chính quyền giải quyết kịp thời, giúp các cơ quan nhà nước, chính quyền thực hiện tốt hơn công tác quản lý.

*(Có báo cáo riêng về thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm)*

#### **4. Công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang**

##### **4.1 Công tác dân vận chính quyền**

Thực hiện chủ đề Năm dân vận chính quyền - 2019 của Trung ương. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và "*Năm dân vận chính quyền*"<sup>21</sup>. Phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ký kết, triển khai thực hiện "*Năm dân vận chính quyền*" năm 2019; xây dựng Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của chính quyền; Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chú trọng, quan tâm triển khai thực hiện công

<sup>21</sup> Công văn số 3447-CV/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và "*Năm dân vận chính quyền*" 2019.

tác dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả<sup>22</sup>. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020<sup>23</sup>. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung thực hiện có hiệu quả việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy biên chế; tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức làm việc; tích cực giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân,...

Các cấp chính quyền tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận và năm "*Dân vận chính quyền*" 2019<sup>24</sup> đạt được một số kết quả. Đến nay, có **17/21** sở, ban ngành cấp tỉnh; **14/14** huyện, thành phố và **184/184** xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cơ chế một cửa theo hướng hiện đại<sup>25</sup>; trung tâm hành chính công tỉnh được thành lập và hoạt động hiệu quả. Vì vậy, đã khắc phục dần tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc; giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Các cơ quan hành chính thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo<sup>26</sup>; phối hợp tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân trong diện bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh;....

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, trọng

<sup>22</sup> Một số địa phương, đơn vị đã tổ chức ký kết, triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, như: Bình Sơn, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Hà, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Lý Sơn, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi,....

<sup>23</sup> UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản về cải cách hành chính: Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 11/02/2019 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2019; Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14/02/2019 về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh;....

<sup>24</sup> Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1689/UBND-NC, ngày 08/4/2019 về việc triển khai Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư. Một số địa phương, đơn vị đã ban hành văn bản triển khai thực hiện: Bình Sơn, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Hà, Mộ Đức, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi.

<sup>25</sup> Ban Dân Tộc, Thanh tra tỉnh vì số lượng thủ tục hành chính thực hiện tại cơ chế một cửa ít nên không xây dựng Đề án một cửa; Văn phòng UBND tỉnh chỉ phối hợp thực hiện; Văn phòng HĐND tỉnh không thuộc đối tượng thực hiện cơ chế một cửa.

<sup>26</sup> Các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp **1.001 lượt/1.135** người của **902** vụ việc (trong đó, có **14** lượt đoàn đông người của **06** vụ việc); tiếp nhận, xử lý **1.786** đơn (**381** đơn khiếu nại, **84** đơn tố cáo, **1.321** đơn kiến nghị, phản ánh); giải quyết **66/348** vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; trong đó, đã giải quyết **15/54** vụ khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ **27,8%**. Thực hiện **424** cuộc thanh tra, kiểm tra tại **562** đơn vị, phát hiện **219** đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền **3.931,17** triệu đồng và **2.892.164m<sup>2</sup>** đất cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nợ ngân sách nhà nước **1.114,98** triệu đồng, kiến nghị xử lý khác **2.816,19** triệu đồng.



tâm là tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng công tác điều tra, xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, góp phần ổn định tình hình và dư luận xã hội<sup>27</sup>.

#### 4.2 Công tác dân vận lực lượng vũ trang

Lực lượng vũ trang tăng cường và đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng thể trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm; chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ; các chủ trương, nghị quyết về bảo vệ chủ quyền biển, đảo<sup>28</sup>;... Ký kết và triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2019 với Ban Dân vận Tỉnh ủy<sup>29</sup>. Củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; tổ an ninh nhân dân; xây dựng và nhân rộng mới các mô hình về phòng, chống tội phạm, không khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài<sup>30</sup>. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực<sup>31</sup>.

### 5. Công tác dân tộc, công tác tôn giáo

#### 5.1 Công tác dân tộc

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh ký kết và triển khai Kế hoạch phối hợp năm 2019. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1426-QĐ/TU, ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu

<sup>27</sup> Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 14/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xem xét, xử lý 08 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc kỷ trước chuyển sang.

<sup>28</sup> Tổ chức tuyên truyền được khoảng 155 buổi/6.503 lượt người tham dự.

<sup>29</sup> Kế hoạch số 93-KH/BDVTU-BCHBP, ngày 19/02/2019 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

<sup>30</sup> Công an tỉnh đã xây dựng và nhân rộng mới 26 mô hình: Mô hình "03 phòng, 04 giữ" tại thôn Tà Dô, xã Sơn Tân, Sơn Tây; mô hình "Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tạm trú tại các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5" tại phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi; "Trường học an toàn về ANTT" của trường THCS Phổ Quang, huyện Đức Phổ; "Cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Tây mỗi ngày làm một việc tốt vì dân"; "Phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên và xâm hại tình dục trẻ em" của UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn; "Văn hóa giao thông đường bộ trong cán bộ, giáo viên và học sinh" Trường THPT Ba Gia; mô hình "Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật" của UBND phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi; "Phòng ngừa băng, nhóm thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật" của UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn; "03 phòng, 04 giữ" của UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây; "Tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm chủ quyền vùng biển các nước để khai thác hải sản bất hợp pháp" của bộ đội biên phòng;...

<sup>31</sup> Lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức thăm, tặng khoảng 1.549 suất quà cho các gia đình đối tượng chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá gần 1.172.100.000 đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho hơn 500 lượt người dân tại xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây; Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã Ba Lễ, huyện Ba Tơ.

số năm 2019<sup>32</sup>. Thăm, tặng 300 suất quà cho người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Định kỳ hàng quý cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cho người có uy tín cấp tỉnh và huyện. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

### 5.2 Công tác tôn giáo

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh ký kết và triển khai Kế hoạch phối hợp năm 2019. Giúp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ năm 2019; kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo các sở, ban, ngành của tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo công tác các huyện, thành phố; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. Tổ chức gặp gỡ các chức sắc tiêu biểu trong tôn giáo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia ý kiến với Ban Tôn giáo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về các hoạt động liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo<sup>33</sup>. Thường xuyên phối hợp theo dõi tình hình và hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

### 6. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước<sup>34</sup> gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tập trung xây dựng các mô hình, điển hình "*Dân vận khéo*" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội<sup>35</sup>. Tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và huyện, thành phố; chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội<sup>36</sup>; thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức đoàn thể; quan tâm, chăm

<sup>32</sup> Có gần 200 đại biểu là người có uy tín cấp huyện, cấp xã trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự lớp tập huấn.

<sup>33</sup> Tham gia 03 ý kiến về công tác tôn giáo.

<sup>34</sup> Trọng tâm là các nội dung: Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Trung ương Đảng; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

<sup>35</sup> Hội phụ nữ với mô hình "*Chung tay tạo cơ hội phát triển cho trẻ em nghèo*", "*Tiết kiệm tín dụng*", "*Nuôi heo đất tiết kiệm*", "*Giò rác tại hộ gia đình*",... Hội Nông dân với các mô hình: trồng nấm các loại, trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi, nuôi heo bằng thảo dược, "*Nông dân với cánh đồng xanh, sạch, đẹp*",...; Đoàn Thanh niên với các mô hình: "*Tuyến đường văn minh*", "*Nhà bán trú dân nuôi*", "*Ly cafe 30 ngàn*", "*Quầy không giá*",... Hội Cựu chiến binh với phong trào "*Cựu chiến binh gương mẫu*".

<sup>36</sup> Trên cơ sở nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2019 đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 3489-CV/TU ngày 20/3/2019; trong thời gian đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh sẽ tiến hành thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo đúng kế hoạch đề ra.



lo công tác phát triển đoàn viên, hội viên<sup>37</sup>. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở<sup>38</sup>. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, hội các cấp<sup>39</sup>. Phối hợp tổ chức vận động, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019<sup>40</sup>.

### 7. Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm triển khai thực hiện. Chính quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ban dân vận cấp ủy trong việc thực hiện công tác dân vận, nhất là việc thực hiện công tác cải cách hành chính; sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao ý thức thái độ phục vụ nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án tại địa phương; tăng cường giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Lực lượng vũ trang tiếp tục xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và triển khai đến cơ sở; ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phân bổ kinh phí<sup>41</sup> cho các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tiếp tục thực hiện

<sup>37</sup> Phát triển mới 6.912 đoàn viên, hội viên.

<sup>38</sup> Đến nay, đã xây dựng được hơn 5.000 đoàn viên, hội viên là lực lượng nòng cốt. Các lực lượng nòng cốt đã tích cực nắm bắt tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động, thuyết phục các vụ việc phát sinh từ cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực.

<sup>39</sup> Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật về thâm canh lúa, hoa màu và sử dụng phân bón cho 1.150 hội viên, nông dân. Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2019 cho 200 cán bộ đoàn, hội.

Các cấp công đoàn tỉnh đã tổ chức 156 lớp tập huấn về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cho cán bộ công đoàn các cấp với 6.738 lượt người tham dự.

<sup>40</sup> Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà và huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thăm, tặng 90.609 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, cận nghèo vui xuân, đón Tết, với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: 52.347 suất quà, trị giá hơn 22,2 tỷ đồng; thông qua Mặt trận, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thăm, tặng 32.802 suất quà, trị giá hơn 13,6 tỷ đồng; Tỉnh đoàn: phối hợp trao tặng 4.960 suất quà, trị giá 3 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh: 500 suất quà, trị giá 325 triệu đồng....); Liên đoàn lao động tỉnh tặng 40 Mái ấm Công đoàn, trị giá 1,6 tỷ đồng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng 04 nhà tình thương, trị giá 210 triệu đồng....

<sup>41</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ kinh phí sự nghiệp 194.062 triệu đồng (gồm vốn Trung ương bổ sung 77.900 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách tỉnh 116.162 triệu đồng).

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đến nay có 59/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "*Dân vận khéo*" năm 2019<sup>42</sup>. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai nhân rộng mô hình "*Dân vận khéo*" trong việc ngăn chặn tình trạng ngư dân khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài tại xã An Hải, huyện Lý Sơn và xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ; mô hình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa<sup>43</sup>. Xây dựng kế hoạch tổ chức đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" tại các tỉnh.

## 8. Hoạt động của ban dân vận các cấp

### 8.1 Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận tại địa phương<sup>44</sup>.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018; ký kết kế hoạch thực hiện năm 2019 với các cơ quan, đơn vị liên quan<sup>45</sup>.

- Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy<sup>46</sup>.

- Xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giám sát năm 2019 theo Chương trình giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và theo chức năng, nhiệm vụ của Ban<sup>47</sup>.

<sup>42</sup> Công văn số 3418-CV/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "*Dân vận khéo*" giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn và quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn các tác phẩm tham gia Cuộc thi.

<sup>43</sup> Ngày 15/5/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền cho ngư dân là chủ các tàu thuyền lớn, thuyền viên, các chị em phụ nữ là mẹ (vợ) các thuyền viên trên địa bàn xã An Hải, huyện Lý Sơn không khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài.

<sup>44</sup> Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo toàn diện về nhiệm vụ công tác dân vận, bao gồm: công tác dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, năm dân vận chính quyền, hoạt động của mặt trận, các đoàn thể, phong trào thi đua "*Dân vận khéo*",...

<sup>45</sup> Ký kết với: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ đội Biên phòng; Thanh tra tỉnh; Ban quản lý KKT Dung Quất; Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình và Hội Nhà báo tỉnh.

<sup>46</sup> Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy; trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy; Đề án thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức gắn với vị trí việc làm của Ban Dân vận Tỉnh ủy (Trong thời gian tới Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy sau khi được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt Đề án).



- Chủ động làm việc với các đoàn thể để nắm tình hình và thực hiện công tác dân vận; đồng thời lựa chọn một số mô hình “*Dân vận khéo*” để triển khai nhân rộng<sup>48</sup>.

- Theo dõi, nắm tình hình và báo cáo tiến độ tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn<sup>49</sup>.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban tri ân về việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 903-KL/TU ngày 21/3/2019<sup>50</sup>.

## 8.2 Ban dân vận các huyện, thành ủy

- Tham mưu Ban thường vụ, thường trực cấp ủy chỉ đạo: triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo<sup>51</sup>; đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thành phố thành công tốt đẹp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019; kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư huyện, thành ủy với Nhân dân năm 2019; củng cố, kiện toàn khối dân vận xã, phường, thị trấn; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chăm lo hỗ trợ kịp thời cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết. Giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện công tác năm 2019; củng cố, kiện toàn Ban chỉ

<sup>47</sup> Đã xây dựng đề cương giám sát, quyết định thành lập Đoàn giám sát gửi các đơn vị, địa phương được giám sát.

<sup>48</sup> Đã làm việc với: Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn.

<sup>49</sup> Đến nay, 100% Ủy ban Mặt trận Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thành phố đã tổ chức đại hội.

<sup>50</sup> Đã dự toán nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động của Tiểu ban tri ân đền ơn đáp nghĩa gửi các cơ quan liên quan; đồng thời ban hành Tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương tổ chức các hoạt động của Tiểu ban tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

<sup>51</sup> Công văn chỉ đạo tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*”; hướng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “*Dân vận khéo*” năm 2019; Chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện, thành phố; thông tin, tuyên truyền Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Việt Nam; tăng cường chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Sơ kết, tổng kết: 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị; 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng; 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 13/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tệ nghi kỳ cấm đồ thuốc độc; 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam; 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân tộc;....

đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác dân vận; kiểm tra, giám sát năm 2019. Ký kết và triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình Nhân dân để báo cáo, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết. Phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại địa phương.

### III. Đánh giá chung

6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đạt được kết quả tích cực, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả. Công tác dân vận tập trung bám sát cơ sở, sát dân, sát thực tiễn để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, ban hành các chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Bí thư các cấp ủy đảng thường xuyên tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Các cấp chính quyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và quan hệ với Nhân dân trong thực thi công vụ. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công tác phối hợp giữa ban dân vận với chính quyền các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ có những chuyển biến bước đầu. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, như:

- Một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở có lúc, có việc chưa chú trọng nhiều đến công tác dân vận; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

- Việc thực hiện đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với nhân dân có lúc còn chậm so với quy định, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn; việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân sau đối thoại có lúc còn chậm, hiệu quả chưa cao.



- Công tác phối hợp, theo dõi, nắm bắt tình hình, những vấn đề bức xúc nổi cộm liên quan đến Nhân dân; nắm bắt, định hướng tư tưởng, thông tin cho đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời.

- Công tác tuyên truyền "*Năm dân vận chính quyền*" chưa thực sự mạnh mẽ, sâu rộng; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong việc triển khai thực hiện.

- Một số địa phương chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nên còn xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động quần chúng có lúc chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

- Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "*Dân vận khéo*" chưa nhiều và thiếu tính bền vững.

- Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, nhất là công tác phản biện xã hội. Việc xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở chưa đạt yêu cầu. Một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức; liên kết giữa các đoàn thể trong thực hiện phong trào chưa được coi trọng.

## **Phần thứ hai**

### **Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019**

1. Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy

- Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 30/11/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe giới tính, ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (*dự kiến trong tháng 7/2019*).

- Chuẩn bị các nội dung có liên quan phục vụ buổi tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với Nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (*khi có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy*).

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp trực báo định kỳ hàng quý với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Định hướng chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

- Gặp gỡ, tiếp xúc với chức sắc tiêu biểu trong tôn giáo theo tinh thần Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 08/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy cốt cán phong trào của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 23/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Giúp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác tôn giáo năm 2019 theo kế hoạch; triển khai thực hiện kế hoạch vận động các cơ sở đạo Cao đài Ban Chính đạo chưa sinh hoạt từng Hội thánh về sinh hoạt với Hội thánh; chuẩn bị nội dung phục vụ họp Ban chỉ đạo định kỳ theo quy chế. Phối hợp giải quyết các vụ, việc liên quan đến tôn giáo; thăm, gặp gỡ, tặng quà cho các cơ sở thờ tự nhân các ngày lễ trọng.

3. Giúp Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

4. Tổ chức các Hội nghị:

- Tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2019.

- Tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

5. Tổ chức giám sát các đơn vị, địa phương theo nội dung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và chức năng, nhiệm vụ của Ban năm 2019.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung phối hợp với các đơn vị có liên quan về công tác dân vận. Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác phối hợp năm 2019, xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2020.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổng hợp, lựa chọn mô hình, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, chấm sơ khảo các tác phẩm của tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương "*Dân vận khéo*" gửi Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định. Tổ chức đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" tại các tỉnh.

8. Tổng hợp danh sách người có uy tín theo Quyết định 1426-QĐ/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên địa bàn tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đạt hiệu quả.



9. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành: Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của chính quyền; Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" trong việc ngăn chặn tình trạng ngư dân khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài tại thôn Thạnh Đức 2 và Thạch By 1 (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ); mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình ở 02 thôn An Hòa Bắc và An Hòa Nam (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa); tổng kết và nhân rộng mô hình gắn với đề xuất bố trí nguồn lực để thực hiện nhân rộng.

11. Tiếp tục theo dõi, báo cáo: Tổng hợp kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; kết quả hoạt động năm 2019 của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Tình hình tâm trạng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc nổi cộm ở một số nơi có nguy cơ thành "điểm nóng" trên địa bàn tỉnh.

12. Xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

13. Tích cực đi công tác cơ sở nắm bắt tình hình Nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Nhân dân; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo. Tổ chức họp trực báo định kỳ với ban dân vận các huyện, thành ủy và các cơ quan có liên quan về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, kính báo cáo Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương (Hà Nội + T26),
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Lực lượng vũ trang tỉnh,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Sở Nội vụ,
- Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo tỉnh,
- Ban dân vận các huyện, thành ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng chuyên môn của Ban,
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Trần Ngọc Nguyên**